

## สารพันปัญหา?

ชัย เสดคอร์ด [chai.n@thairath.co.th](mailto:chai.n@thairath.co.th)

■ **เชียร์รัฐมนตรีช่วยปลดล็อกกัญชา**  
เรียน รมต.อนุทิน ชาญวีรกุล ผ่านสารพันปัญหา

ผมมีความสนใจเรื่องปลูกกัญชาเสรีที่เป็นนโยบายของพรรคท่าน และชาวบ้านก็เลือกท่านและสนับสนุนนโยบายของพรรคท่านเพราะเชื่อว่าจะไม่ทำให้ผิดหวัง

เพราะนโยบายนี้ได้บุญได้กุศล เพราะถือว่าได้ยาดีมาช่วยรักษาคณเจ็บป่วยใกล้ตายให้ยืดชีวิตต่อไปได้

จึงขอความกรุณาท่านและคณะช่วยปลดล็อกกัญชา แก่ไขกฎหมายยาเสพติดให้กัญชาเสรีด้วย โดยไม่รบกวนเงินของรัฐบาล.

นาย ก.บ้านแก้ว

ตอบ นาย ก.

ต้องขำรายละเอียดทำความเข้าใจกันที่ว่า รมต.อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายฯฯ และ รมว. สาธารณสุข เดินหน้าปลดล็อกกัญชาเป็นการเสนอร่าง พ.ร.บ. หรือร่างกฎหมาย 2 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ คือร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ร่าง พ.ร.บ.สถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย พ่วงไปกับกฎหมายอื่นๆ รวมแล้ว 12 ฉบับ

ในนามพรรคต้นสังกัดของรัฐมนตรีคือพรรคภูมิใจไทยที่ท่านรองนายฯอนุทินเป็นหัวหน้าพรรค นัยว่า ก่ายการเมืองนี้ได้ทำตามนโยบายหาเสียง โดยเมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาล มี ส.ส.ในสภาฯ ก็ผลักดันเรื่องต่างๆที่เคยประกาศกับประชาชนไว้

คงได้หน้าบาน! เสียงชื่นชม “อนุทิน” ปลดล็อกกัญชาเสรี ทำอย่างทีพูด  คนท้องถื่นรอเลือกตั้ง งานชะงัก-ปัญหา รอแก้  2 กิจกรรมนำเสนอ



อนุทิน ชาญวีรกุล

อนุทิน ต้องถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากเสียงของประชาชนยิ่งเดินหน้าผลักดันสิ่งที่เคยประกาศไว้ทันทียังได้รับคำชื่นชม

เป็นตัวอย่างให้พรรคการเมืองต่างๆ ให้แข่งกันพูดแล้วแข่งกันทำ!

ชัย เสดคอร์ด

■ **เมื่อไหร่จะเลือกตั้งท้องถิ่น**  
ถึง สารพันปัญหา

บ้านเมืองเวลานี้ก็สงบแล้ว ชาวบ้านเข้าใจว่า รัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาอยู่ทำไมการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่เกิดขึ้นเสียทีเพราะที่ตำบลผม นายกอบต.เหมือนจะให้ความสำคัญแต่การรับเหมาก่อสร้างทุกเรื่องไม่สนใจทุกข์สุขชาวบ้านการพัฒนาไม่มี ข้าราชการบางส่วนก็ทำงานแบบเข้าขามเย็นขาม ทำให้บ้านผมเสียโอกาส

รัฐบาลจะเอาอย่างไร จะปรับแก้อย่างไรกับท้องถิ่นก็ทำเออะ อย่าปล่อยให้ไม่มีหลักการอะไรกับท้องถิ่นเลย ชาวบ้านเดือดร้อน รีบๆทำเออะอย่า

ที่ต้องย้ำกัน การปล่อยให้ปัญหาคาราคาซัง.

โรจนะ คนสระแก้ว



ตอบ คุณโรจนะ

ได้อินเสียงแว่วมาเป็นระยะๆแล้ว การเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ ไม่ปลายปีนี้ อย่างช้าต้นปี-กลางปีหน้าได้เข้าคูหากาบัตรลงคะแนนกันแน่

หลังจากท้องถิ่นต่างๆต้องวันพรรคเลือกตั้งไว้ผู้บริหารตัวจริงที่ประชาชนเลือกมาหลายปี ต้องยอมรับว่าถึงแม้งานจะเดินหน้ากันไปได้แต่ก็ไม่ใช้ในอัตราเร่งที่ควรจะเป็น

บางพื้นที่ท้องถิ่น เรียกว่างานชะงักงันเลยทีเดียว ตัวอย่างเช่น อบต.ใน จ.สระแก้ว ที่ส่งข้อมูลมา

จึงถึงเวลาคืนประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่นแล้ว!

ชัย เสดคอร์ด

## ■ แนะนำกิจกรรมน่าสนใจ

เรียน คุณชัย เฮดเดอร์

ปิดท้ายด้วยกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ เริ่มจากนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5 หรือ ปนป.จัดคอนเสิร์ตการกุศล “PNP5 Charity Concert : Sparkle Night for New Life EP.2 by Tom Isara”

เพื่อสานต่อโครงการการกุศลที่เราได้ร่วมกัน จัดขึ้นเมื่อ 2 ปีที่แล้ว โดยการนำรายได้ส่วนหนึ่ง จากการจัดกิจกรรมมอบเป็นเงินสมทบทุนให้แก่ ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ คณะแพทยศาสตร์ม.เชียงใหม่ในการผ่าตัดช่วยเหลือ น้องๆผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ คอนเสิร์ตจัดวันที่ 26 ก.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ที่ DND Club เอกมัย ร่วมส่งต่อความรัก และร่วมบุญครั้งยิ่งใหญ่กับคอนเสิร์ตการกุศล ติดต่อ จองโต๊ะและซื้อบัตรได้ที่ 06-5645-5063 Line ID:pnp5concert

อีกงานบอกกล่าวกันไว้ล่วงหน้า วันที่ 1-2 พ.ย.นี้ ม.มหิดล จัดงาน “มหิดลวิชาการเปิดบ้าน มหิดล ประจำปี 2562” ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ชัยชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ บอกว่างานในปีนี้ได้เตรียม กิจกรรมต่างๆสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่จะเข้าร่วมงาน

ได้แก่ กิจกรรม Open House แนะนำ คณะวิทยาลัย วิทยาเขตต่างๆของ ม.มหิดล การเสวนา “มหิดล TCAS” ปีการศึกษา 2563 บูธแนะนำหลักสูตร กิจกรรม Campus Tour นั่งรถรางชมบรรยากาศในวิทยาเขตศาลายา พร้อม MU Guide นำชมกิจกรรม MU Festival โดยสโมสรนักศึกษา การแสดงดนตรีจากนักศึกษา ปัจจุบันและศิษย์เก่า ฯลฯ

สนใจร่วมงานลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ <https://mahidol.ac.th/openhouse/2019>

ชัย เฮดเดอร์

chain@thairath.co.th